

NĂM 2007

THÁNG 01

Ngày 28 tháng 01 năm 2007

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN LỰC THANH HÓA ĐÓN NHẬN DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Sáng 28 tháng 01 năm 2007, tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh, Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Cùng với việc huy động nhiều nguồn vốn, đẩy mạnh thi công xây lắp, chiếm lĩnh thị phần trong tỉnh, Công ty cổ phần Xây lắp Điện lực đã mở rộng thị trường ra các tỉnh bạn, đa dạng hóa ngành nghề, tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Với phương châm chủ động, tính toán giá thầu hợp lý, tập trung lực lượng lao động, trang thiết bị thi công, đẩy nhanh tiến độ lao động,... đã mang lại hiệu quả trên tất cả các phương diện. Cụ thể: Từ năm 1996 đến năm 2006, giá trị sản lượng tăng 22 lần; giá trị doanh thu tăng 30 lần; nộp ngân sách Nhà nước tăng 20 lần. Không chỉ năng động trong sản xuất, kinh doanh, Công ty còn đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng đồng bộ đường dây trung thế, trạm biến áp và đường dây hạ thế đưa điện lưới Quốc gia về các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, góp phần thực hiện chủ trương phát

triển kinh tế, xã hội, xóa đói - giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Từ năm 2003, Công ty đã xây dựng phương án quản lý điện nông thôn, đảm bảo cho nhân dân được dùng điện ổn định theo giá trần của Chính phủ, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Văn Tích, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa. Đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng bức trướng mang dòng chữ "*Phát huy truyền thống anh hùng, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập, phát triển bền vững*".

THÁNG 02

Từ ngày 02 đến ngày 03 tháng 02 năm 2007

**ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, ỦY VIÊN
BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI THĂM,
CHÚC TẾT ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

Từ ngày 02 đến ngày 03 tháng 02 năm 2007, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thanh Hóa.

Ngày 02 tháng 02, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

thăm chúc tết và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Duyên, đồng chí Hoàng Minh Ba, lão thành cách mạng và dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ ở thành phố Thanh Hóa.

Ngày 03 tháng 02, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2006. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa đạt được trong những năm qua, đánh giá cao những đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 26 tháng 02 năm 2007

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BAN HÀNH CHỈ THỊ
THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THƯƠNG BINH,
LIỆT SỸ, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
VÀ PHONG TRÀO ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA**

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; thiết thực kỷ niệm 60 năm "Ngày thương binh, liệt sỹ", ngày 26 tháng 02 năm 2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về *“Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”*. Chỉ thị nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. **Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình**

thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và những thành quả của công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng trong 60 năm qua.

2. Tiến hành tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trên cơ sở đó, từng địa phương, cơ quan, đơn vị đánh giá những mặt làm được, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện để báo cáo Trung ương bổ sung, hoàn thiện chính sách.

3. Đẩy mạnh hơn nữa Cuộc vận động "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng" với các hình thức phong phú, thiết thực để tiếp tục xã hội hóa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng.

4. Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các trường trong hệ thống giáo dục - đào tạo của tỉnh tạo điều kiện cho con em đối tượng chính sách được học nghề, ưu tiên giải quyết việc làm, đào tạo con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con người có công với cách mạng có điều kiện kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của cha anh trong giai đoạn mới của đất nước.

5. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm "Ngày thương binh, liệt sỹ" đạt hiệu quả thiết thực, tránh lãng phí; thúc đẩy phong trào

hành động cách mạng của nhân dân và các đối tượng chính sách trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

THÁNG 4

Ngày 02 tháng 4 năm 2007

BÓN NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO MÔNG, NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG TRUYỀN ĐẠO TRÁI PHÉP Ở VÙNG MIỀN NÚI - DÂN TỘC

Ngày 02 tháng 4 năm 2007, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 235-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Ổn định đời sống đồng bào Mông, ngăn chặn tình trạng truyền đạo trái phép ở vùng miền núi - dân tộc*”. Kết quả đạt được như sau:

Về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào: Các ngành, các cấp đã tập trung tuyên truyền và mở được 259 buổi tuyên truyền cho hơn 45.000 lượt người tham gia. Tuyên truyền, giới thiệu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo; chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng miền núi, dân tộc; chính sách định canh, định cư, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về “*Một số công tác ở vùng dân tộc Mông*”.

Về kinh tế: Trong 4 năm (2003 - 2007), đã hỗ trợ đầu tư xây dựng được 365 nhà ở cho hộ nghèo. Hướng dẫn đồng bào

khai hoang mở rộng được 23ha ruộng lúa nước; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa vào trồng các loại giống lúa, ngô, đậu tương, sắn. Các đơn vị luôn quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng các hương ước, qui ước theo nếp sống mới; đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu.

Về an ninh, quốc phòng: Các ban, ngành chức năng đã phối hợp vận động đồng bào ổn canh, ổn cư, thực hiện đăng ký quản lý hộ tịch, hộ khẩu cho 7.877/8.791 người Mông mới di cư đến. Do tăng cường các biện pháp chỉ đạo, quản lý nên tình hình các bản dân tộc Mông từng bước đi vào ổn định, trong 4 năm chỉ còn 365 hộ di cư tự do (chuyển đi 300 hộ, chuyển đến 65 hộ); số người nghiện hút không tăng thêm.

Ngày 09 tháng 4 năm 2007

TỔNG KẾT 10 NĂM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY

Ngày 09 tháng 4 năm 2007, tại Hội trường lớn của tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về *“Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”*.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt đến tất cả các cấp ủy đảng, ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh. Từ năm 1996 - 2006, các lực lượng: Công an, Biên phòng, Hải

quan tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 3.459 vụ, 4.865 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy; khởi tố 1.584 vụ, 2.179 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy. Tính đến cuối năm 2006, toàn tỉnh đã cai nghiện cho 4.851 lượt người (áp dụng 3 mô hình: cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, cai nghiện tại gia đình và cai nghiện tại cộng đồng).

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lồng ghép, kết hợp với các chương trình, dự án trên địa bàn để dần thay thế cây thuốc phiện. Bên cạnh đó, công tác hợp tác quốc tế cũng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả đấu tranh với các loại tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Sơn La - Hòa Phấn (Lào).

Ngày 17 tháng 4 năm 2007

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BAN HÀNH
NGHỊ QUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH,
VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG
ĐẾN NĂM 2020**

Ngày 17 tháng 4 năm 2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về “*Phát triển Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020*”. Nghị quyết xác định nhiệm vụ trong những năm tới:

1. Phát triển mới và tổ chức mạng lưới các bưu cục, đại lý đa dịch vụ, điểm bưu điện văn hóa xã phù hợp với quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm làng nghề, các tuyến đường giao thông, các xã biên giới vùng sâu, vùng xa.

2. Phát triển hạ tầng viễn thông tập trung vào hướng cung cấp đa dịch vụ, có chất lượng cao, công nghệ mới, băng thông rộng, tốc độ truy cập lớn nhằm đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền; đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân.

3. Xây dựng mạng lưới công nghệ thông tin tốc độ cao kết nối giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; có cổng giao tiếp điện tử kết nối với mạng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để từng bước thực hiện giao dịch, trao đổi thông tin thuận tiện giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

4. Triển khai ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị các cấp, các ngành, trong các trường học, cơ sở y tế và cộng đồng dân cư, đáp ứng sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, trao đổi thông tin được đầy đủ, an toàn, bí mật, nhanh chóng, chính xác.

5. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức có đủ trình độ để ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành, quản lý, thực thi công việc. Có cơ chế, chính sách thu hút cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên giỏi về công nghệ thông tin; thành lập một số trung tâm thông tin chuyên ngành để cập nhật, quản lý và cung cấp thông tin cho các dịch vụ công; đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo công nghệ thông tin.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Nghị quyết đề ra một số giải pháp như sau: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng

viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý để gương mẫu đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin; khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện nhằm phát triển công nghệ thông tin; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài phục vụ bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin; hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ cơ bản, dịch vụ mới về bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin; nghiên cứu xây dựng quy định bắt buộc cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh việc đưa bộ môn tin học vào các nhà trường; tăng cường hợp tác, liên kết với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ thông tin.

Ngày 24 tháng 4 năm 2007

**HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ 5 NĂM
THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA,
HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
VÙNG MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

Ngày 24 tháng 4 năm 2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 189-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về "*Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn vùng mía đường Lam Sơn*". Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá:

Thanh Hóa là tỉnh có sản lượng mía đường chiếm 25% cả nước và chiếm trên 50% sản lượng khu vực Bắc Trung bộ. Trong đó, riêng vùng mía đường Lam Sơn chiếm hơn 70% sản lượng của toàn tỉnh. Vùng mía đường Lam Sơn hiện là một mô hình kinh tế mới: Hợp tác liên kết công - nông nghiệp trong cơ chế thị trường.

Trong 5 năm (2001 - 2005), vùng mía đường Lam Sơn đạt kết quả to lớn và toàn diện: Kinh tế công, nông nghiệp toàn vùng liên tục phát triển với tốc độ cao và bền vững, tổng sản phẩm (GDP) giai đoạn 1996 - 2005 tăng bình quân 7,8% năm; trong đó, sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp, nông thôn trong vùng; bình quân đầu người năm 1995 mới đạt 2,1 triệu đồng, năm 2000 đạt 3,8 triệu đồng, năm 2005 đạt 4,9 triệu đồng/người... Tỷ trọng kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ sở hạ tầng, lực lượng sản xuất có bước tăng khá; quan hệ sản xuất phát triển đa dạng, phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong vùng được cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; Văn hóa - xã hội, an ninh, trật tự trong vùng được bảo đảm và có nhiều tiến bộ, đã khẳng định sự lớn mạnh, tạo thế và lực cho vùng kinh tế động lực miền Tây Thanh Hóa (trong đó có sự đóng góp to lớn của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn).

Tuy nhiên, vùng mía đường Lam Sơn vẫn còn một số hạn chế, đó là: diện tích và sản lượng mía tuy có tăng nhưng chưa thật sự bền vững; năng suất tăng chậm và vẫn thấp. Diện tích trồng mía của số đông hộ nông dân vẫn phân tán, manh mún, nhỏ lẻ. Một bộ phận nhân dân trong vùng dân trí còn hạn chế, công tác xuất khẩu chưa được chú trọng...

Nông nghiệp, nông thôn, nông dân là những vấn đề lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm, xây dựng những mô hình chỉ đạo. Mô hình vùng mía đường Lam Sơn được triển khai xây dựng và thực hiện khá thành công, là bài học kinh nghiệm không chỉ cho Thanh Hóa mà còn có ý nghĩa cho các vùng mía trong cả nước.

Ngày 27 tháng 4 năm 2007

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN MINH TRIẾT THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THANH HÓA

Ngày 27 tháng 4 năm 2007, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã về thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Sáng 27 tháng 4, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã đi thăm và làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Sau khi nghe báo cáo về quá trình xây dựng, hoạt động của Cảng nước sâu Nghi Sơn; tiến độ xây dựng Nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu biển Nghi Sơn; tiềm năng, tiến độ xây dựng và quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch nước khẳng định: Nghi Sơn là vùng đất tiềm năng, những kết quả bước đầu trong quy hoạch, xây dựng như: Cảng biển, Nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu biển và trong tương lai là những Nhà máy Nhiệt điện, khu Lọc hóa dầu... đang là tiền đề hết sức thuận lợi để đưa Nghi Sơn trở thành điểm nhấn trong phát triển kinh tế của tỉnh và cả nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các

ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thời kỳ 2001 - 2006, kết quả 4 tháng đầu năm 2007 và các mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2010 của Thanh Hóa, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần quan tâm đặc biệt đến phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là Khu kinh tế Nghi Sơn; tăng cường thu hút đầu tư, lựa chọn các nhà đầu tư có chất lượng vào Khu kinh tế Nghi Sơn. Trước mắt, cần khởi công nhanh một số hạng mục có điều kiện ở khu vực kinh tế trọng điểm này. Đối với những vấn đề quan trọng khác, đồng chí Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Trong phát triển, Thanh Hóa phải ưu tiên đẩy nhanh phát triển công nghiệp; trong nông nghiệp cần chú ý đưa các giống cây dễ trồng, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; tiếp tục quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng, xem đó là nền tảng vững chắc để tạo sự ổn định nhằm phát triển kinh tế - xã hội một cách mạnh mẽ hơn.

Ngày 28 tháng 4 năm 2007

LỄ HỘI 100 NĂM DU LỊCH SẦM SƠN

Ngày 28 tháng 4 năm 2007, tại thị xã Sầm Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc trọng thể Lễ hội 100 năm Du lịch Sầm Sơn. Tới dự có đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm

Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Trước thế kỷ XX, Sầm Sơn thuộc huyện Quảng Xương và chỉ có dãy núi Gầm án ngữ phía Nam vùng đất mà ngư dân đi biển quen gọi là Mũi Gầm, sau đổi thành núi Sầm (Sầm Sơn), hay còn được gọi là núi Trường Lệ. Từ năm 1907, người Pháp đã nhận thấy và bắt đầu khai thác giá trị du lịch của Sầm Sơn để xây dựng thành nơi nghỉ mát phục vụ người Pháp và vua quan triều Nguyễn. Đây là thời điểm đánh dấu sự ra đời của du lịch Sầm Sơn.

Hòa bình lập lại (1954), Sầm Sơn được Nhà nước chọn là nơi đón tiếp, nuôi dưỡng thương, bệnh binh, học sinh và gia đình cán bộ miền Nam tập kết. Tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về Sầm Sơn nghỉ dưỡng, Người đã thăm hỏi, trò chuyện với nhân dân, cùng ngư dân kéo lưới đánh cá. Năm 1963, thị trấn Sầm Sơn được thành lập. Năm 1981, sáp nhập thêm các xã Quảng Sơn, Quảng Trường, Quảng Cư, xóm Vinh Sơn vào thị trấn Sầm Sơn để thành lập thị xã Sầm Sơn. Từ năm 1989, du lịch biển, nghỉ dưỡng Sầm Sơn được đẩy mạnh. Bãi tắm biển Sầm Sơn được đánh giá là tốt nhất cả nước, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách tham quan, tắm biển. Đã có hàng trăm khách sạn, hàng ngàn phòng nghỉ, các cơ sở dịch vụ phục vụ du khách.

Nhân dịp lễ hội, tỉnh đã tập trung chỉnh trang đô thị Sầm Sơn, nhiều đường giao thông được mở rộng, thảm nhựa, vỉa hè được lát đá; hệ thống cấp, thoát nước được nâng cấp; công tác quản lý, phục vụ du lịch được tăng cường.

Lễ hội 100 năm Du lịch Sầm Sơn là sự kiện quan trọng, khơi dậy niềm tự hào của quê hương, tôn vinh những thành quả của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa nói chung, thị xã

Sầm Sơn nói riêng trong phát triển du lịch, là cơ hội để Sầm Sơn giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch nhằm kêu gọi các nhà đầu tư, thu hút khách du lịch. Đây cũng là cơ hội tạo dựng, nâng cao nhận thức và thể hiện ứng xử của cộng đồng địa phương trong việc phát triển du lịch bền vững.

THÁNG 5

Ngày 25 tháng 5 năm 2007

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI

Ngày 25 tháng 5 năm 2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 11-KL/TU về “*Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại và định hướng phát triển trong thời gian tới*”.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, phát huy nội lực, khai thác tốt các tiềm năng phát triển kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp toàn diện, Ban Thường vụ đề ra một số giải pháp sau:

1. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết 03/NQ-CP, ngày 02 tháng 02 năm 2000, của Chính phủ về *kinh tế trang trại*. Nâng cao và thống nhất nhận thức cho cán bộ, đảng viên và mọi người dân về vị trí, vai trò và xu thế phát triển của kinh tế trang trại.

2. Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế trang trại phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy

hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 của tỉnh. Coi trọng quy hoạch sử dụng đất đai; quy hoạch sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, bảo vệ môi trường; quy hoạch phát triển nguồn nhân lực.

3. Thực hiện đồng bộ các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại:

Về đất đai: Đẩy mạnh việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ trang trại để họ yên tâm đầu tư sản xuất.

Về đầu tư - tín dụng: Ưu tiên vốn ngân sách đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế như: đường giao thông, hệ thống lưới điện, các công trình thủy lợi, các chợ đầu mối ở nông thôn, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Các ngân hàng thương mại cần tích cực, chủ động cùng với chủ trang trại tháo gỡ khó khăn về vốn cho phát triển trang trại. Khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ để các chủ trang trại mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Về khoa học công nghệ và môi trường: Các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản và các địa phương hướng dẫn cho chủ trang trại lựa chọn cơ cấu các loại cây, con phù hợp; ứng dụng các giải pháp về kỹ thuật, giống mới.

Về thị trường: Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với trang trại theo Quyết định số 80-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng để việc liên kết "bốn nhà" hoạt động có hiệu quả hơn, thiết thực hơn.

4. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với kinh tế trang trại theo hướng tạo mọi điều kiện để các chủ trang trại được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình với địa phương.

THÁNG 7

Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 7 năm 2007

ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO TỈNH HỦA PHĂN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THANH HÓA

Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 7 năm 2007, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Tăm La Ấm Kha Thoong Khăm, Thường trực Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu cấp cao 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã tiến hành hội đàm, thông báo những thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đạt được của mỗi tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2007. Hai bên đánh giá kết quả hợp tác năm 2006, thông qua dự thảo và ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế - văn hóa, quốc phòng - an ninh năm 2007.

Trong chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn đã tham dự các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2007) và 30 năm ngày ký

Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2007) tại Thanh Hóa.

Từ ngày 23 đến 25 tháng 7 năm 2007

KỶ HỌP THỨ 8 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH (KHÓA XV)

Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7 năm 2007, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 8.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2007, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2007; báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XV); báo cáo tình hình tội phạm, công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2007; báo cáo công tác Tòa án 6 tháng đầu năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007; thông báo của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XV); báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi đầu tư phát triển theo nguyên tắc, tiêu chí (Theo Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ); Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về các báo cáo và kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2007; nghe các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định giao Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu đề có cơ chế đặc thù, linh hoạt trong chuẩn bị đầu tư, đấu thầu nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và không trái pháp luật; ban hành các nghị quyết về: quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015; chính sách hỗ trợ du nhập, sản xuất các loại giống lúa, ngô chịu hạn cho 11 huyện miền núi và các xã miền núi trong tỉnh; chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non hợp đồng trong định biên; chế độ trợ cấp đối với người bán dâm đi phục hồi nhân phẩm và người nghiện ma túy đi cai nghiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; phương án thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh; quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2025; quy định chế độ công tác phí, chế độ các hội nghị đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Ngày 26 tháng 7 năm 2007

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ

Sáng 26 tháng 7 năm 2007, tại Hội trường lớn của tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2007).

Thanh Hóa có hơn 58.000 liệt sỹ, hơn 38.000 thương binh, 1.465 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 15.000 bệnh binh và

hàng trăm ngàn đối tượng có công với cách mạng. Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, Thanh Hóa đã tiếp nhận 11.587 thương binh ở chiến trường chuyển về được nhân dân trong tỉnh đón tiếp, nuôi dưỡng, chữa trị vết thương. Hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Đón thương binh về làng” do Bác Hồ phát động năm 1951, tỉnh Thanh Hóa đã đón tiếp thương binh, bệnh binh và đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc tại Sầm Sơn, gồm 1.869 thương binh, bệnh binh, 5.922 học sinh, 1.443 cán bộ. Công tác giải quyết chính sách đã truy tặng 3.400 huân chương, huy chương các loại cho liệt sỹ, trợ cấp tiền tuất cho 6.000 liệt sỹ, quy tập 3.561 mộ liệt sỹ.

Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Văn Tích, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Tối ngày 26 tháng 7, tại khu vực cầu Hàm Rồng, hàng nghìn đèn hoa đăng được thả trên sông Mã. Tại Nghĩa trang Hàm Rồng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố Thanh Hóa đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Hội Phật giáo tỉnh đã tổ chức Lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang.

Trước đó, vào tối ngày 24 tháng 7, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Bá Thước, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Bá Thước đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Ngày 30 tháng 7 năm 2007

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH
HỢP NHẤT MỘT SỐ TỔ CHỨC ĐẢNG
TRỰC THUỘC TỈNH ỦY**

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “*Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội*”, ngày 30 tháng 7 năm 2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Quyết định kiện toàn một số tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy:

- Quyết định số 659-QĐ/TU về “*Hợp nhất Ban Kinh tế Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy thành Văn phòng Tỉnh ủy*”, quyết định đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

- Quyết định số 660-QĐ/TU về “*Thành lập Đảng bộ Khối cơ quan dân chính đảng*”, quyết định kết thúc hoạt động của các đảng bộ: Đảng bộ Cơ quan cấp tỉnh, Đảng bộ cơ quan Tỉnh ủy, Đảng bộ cơ quan Ủy ban nhân dân tỉnh và thành lập Đảng bộ Khối cơ quan dân chính Đảng trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Khối các cơ quan dân chính đảng gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ lâm thời gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn

Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy lâm thời.

- Quyết định số 662-QĐ/TU về “*chuyển Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan dân chính Đảng*”.

Đảng bộ Khối cơ quan dân chính Đảng tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn theo quy định. Việc chuyển giao được thực hiện trong tháng 8 năm 2007. Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn về Đảng bộ Khối các cơ quan dân chính Đảng theo quy định.

THÁNG 8

Ngày 17 tháng 8 năm 2007

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO TĂNG KỲ XUẤT BẢN BÁO THANH HÓA TỪ 4 KỲ LÊN 6 KỲ/TUẦN

Đề Báo Thanh Hóa ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa, ngày 17 tháng 8 năm 2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo Kết luận số 334-TB/TU về “*Tăng kỳ xuất bản Báo Thanh Hóa từ 4 kỳ lên 6 kỳ/tuần*”, nội dung như sau:

1. Việc tăng kỳ xuất bản Báo Thanh Hóa từ 4 kỳ lên 6 kỳ/tuần là cần thiết, nhằm đáp ứng thông tin nhanh, nhạy, kịp thời, phong phú, đa dạng; góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu người đọc; phù hợp với xu hướng của báo chí cả nước nói chung và báo Đảng địa phương nói riêng.

2. Báo Thanh Hóa phải tiếp tục đổi mới hơn nữa cả về nội dung và hình thức của tờ báo, nhằm nâng cao chất lượng toàn diện của báo, phải thông tin nhanh nhạy, kịp thời, có chiều sâu, cả chiều lên và chiều xuống, để vừa phát huy vai trò tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, vừa thể hiện được vai trò là diễn đàn phát huy dân chủ, là cầu nối để các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bày tỏ tình cảm, nguyện vọng cũng như những kiến nghị với Đảng và Nhà nước.

Báo cần có các bài viết mang tính định hướng dư luận về các lĩnh vực; phản ánh, khẳng định tính trung thực, khách quan của sự việc đang diễn ra trên địa bàn tỉnh, giúp người đọc, hướng dư luận hiểu rõ bản chất của các vấn đề. Tham gia tích cực hơn nữa vào cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Bám sát thực tiễn cơ sở để phản ánh một cách sinh động phong trào thi đua lao động sản xuất của các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của Đảng, đưa nhiều tin, bài phản ánh những tấm gương sáng, những mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm mới, sáng tạo của các tập thể và cá nhân; nêu cao tính chiến đấu trong việc phê phán những đơn vị, địa phương trì trệ, thiếu tích cực, chậm đổi mới.

Chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ biên tập viên, phóng viên và cán bộ, công nhân viên của báo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có kỹ năng tác nghiệp thành thạo, có lập trường tư tưởng vững vàng và phẩm chất đạo đức trong sáng, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác làm báo, quan tâm đầu tư các trang thiết bị kỹ thuật, nhằm nâng cao khả năng tác nghiệp của phóng viên, thích ứng với công tác làm báo trong thời kỳ mới.

Ngày 23 tháng 8 năm 2007

**QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG ĐỒNG CHÍ
NGUYỄN VĂN LỢI, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
GIỮ CHỨC BÍ THƯ TỈNH ỦY THANH HÓA**

Ngày 23 tháng 8 năm 2007, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 552-QĐNS/TW “Về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng”. Quyết định nêu:

Điều 1. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nay giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Điều 2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Lợi thi hành Quyết định này.

THÁNG 9

Ngày 21 tháng 9 năm 2007

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN THỊ DOAN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI THANH HÓA

Ngày 21 tháng 9 năm 2007, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thăm và làm việc tại Thanh Hóa. Cùng đi, có đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Thanh Hóa có tỷ lệ nữ chiếm 51% dân số toàn tỉnh, nữ nông thôn có hơn 1,6 triệu người (chiếm 80% lực lượng lao động nông thôn). Trong những năm qua, việc bố trí, sử dụng cán bộ nữ ở các cấp, các ngành được quan tâm đáng kể. Nhiệm kỳ 2005 - 2010, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chiếm 10,2%, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 15,28%...

Sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2007, tình hình công tác phụ nữ tỉnh, Phó Chủ tịch nước biểu dương tinh thần nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí đề nghị tỉnh cần tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống cho nhân dân. Về công tác phụ nữ, Phó Chủ tịch nước đặc biệt lưu tâm tới việc quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ, nhất là những chị em có tố chất làm lãnh đạo, quản lý, đề bạt và bổ nhiệm phụ nữ các

cấp, đào tạo nghề cho chị em, giảm thiểu bạo lực gia đình; quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ chị em làm kinh tế, nhân rộng các điển hình làm kinh tế giỏi; quan tâm công tác phát triển Đảng, tạo điều kiện để phát huy sức sáng tạo của chị em trên các lĩnh vực.

Ngày 22 tháng 9 năm 2007

THANH HÓA ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Ngày 22 tháng 9 năm 2007, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công nhận Thanh Hóa đạt chuẩn về Trung học cơ sở.

Thực hiện chương trình phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, mặc dù là tỉnh có nhiều vùng, miền với các điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, đặc biệt có 11 huyện miền núi, địa bàn rộng, dân cư sống phân tán, trình độ dân trí thấp..., nhưng dưới lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực vượt bậc của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương, sau 10 năm (1996 - 2006), toàn tỉnh đã có 27/27 huyện, thị xã, thành phố với 628/634 xã, phường, thị trấn đã đạt chuẩn Trung học cơ sở; đặc biệt, có tới 23 huyện, thị xã, thành phố có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn; nhiều chỉ tiêu đạt cao như: số học sinh đối tượng từ 15 đến 18 tuổi có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt tỷ lệ 91,3%. Năm 2007, đội ngũ giáo viên đã đủ về số lượng và hầu hết đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 96,5% giáo viên tiểu học, 96,8% giáo viên Trung học cơ sở, 99,2% giáo viên Trung học phổ thông đạt chuẩn và trên chuẩn.

Tháng 9 năm 2006, Thanh Hóa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (sớm hơn một năm so với kế hoạch của tỉnh đề ra).

THÁNG 10

Từ ngày 03 đến ngày 09 tháng 10 năm 2007

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG LŨ LỚN DO ẢNH HƯỞNG BÃO SỐ 5

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 10 năm 2007, trên địa bàn Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200 - 300mm, một số điểm ở đầu nguồn sông Chu, sông Mã, lượng mưa từ 400 - 700mm. Mực nước trên các sông lên rất nhanh, trên báo động 3, đã gây nên lũ lớn, đạt mức lịch sử trên các triền sông Mã, sông Chu, sông Bưởi, sông Lèn. Đến 21 giờ 50 phút (ngày 5 tháng 10), nhiều đoạn đê ở sông Bưởi (Thạch Thành) bắt đầu tràn, huyện đã phát động lệnh báo động đến các xã, thị trấn có nguy cơ bị ngập nước. Nhưng do nước dâng lên quá nhanh, đến 01 giờ sáng ngày 06 tháng 10, toàn bộ 30km đê sông Bưởi bị tràn, có khoảng 10 điểm bị xói lở, điểm dài nhất tới 60m. Nước tràn nhanh đã làm hàng chục xã, thị trấn ở huyện Thạch Thành ngập sâu, có nơi ngập sâu 4 - 5m, toàn bộ hệ thống đường bộ đi lại bị chia cắt. Đến trưa ngày 06 tháng 10, vẫn còn tới gần 40.000 người bị mắc kẹt tại nhà, cần được cứu trợ. Lực lượng cứu hộ của quân đội, công an đã dùng xuồng để cứu tế mì tôm, bánh mì,

lượng khô... cho nhân dân, đồng thời đưa người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ngay trong lúc lũ lớn xảy ra, các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên trong Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh, lãnh đạo các ngành đã về các địa bàn xung yếu để trực tiếp chỉ đạo. Trên 2.000 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội và nhiều phương tiện, vật tư đưa về các huyện: Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, phối hợp với lực lượng của địa phương di dời dân, tham gia hộ đê...

Trước tình hình lũ sông Mã lên nhanh và diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa đã có Công điện khẩn số 37-CD/BCH PCLB gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Hoằng Hóa, Hà Trung, Nga Sơn, Quảng Xương, thị xã Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa yêu cầu tập trung huy động toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ thuộc các xã phía trong đê, tập trung ra khu vực đê trước 19 giờ ngày 05 tháng 10 để triển khai các biện pháp bảo vệ đê.

Sáng ngày 06 tháng 10, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí: Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã vào Thanh Hóa kiểm tra tình hình lũ lụt và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 và lũ lớn gây ra.

Chiều ngày 06 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Công điện số 1455/CD-TTg, gửi một số bộ, ngành Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La... Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực cần thiết (Quân đội, Công an và các lực lượng khác) trên địa bàn để tập trung xử lý, cứu hộ đê sông Mã, sông Cả và các tuyến đê xung yếu, bảo đảm an toàn cho các đê; tiếp tục tập trung chỉ đạo việc cứu hộ dân vùng lũ lụt, vùng phân chậm lũ và miền núi.

Chiều ngày 07 tháng 10, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã họp với lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh. Mặc dù tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động phòng tránh, đối phó với bão lũ, nhưng do lũ xảy ra trên diện rộng, cường độ lớn cùng một lúc trên 3 sông: sông Mã, sông Chu, sông Bưởi đã gây nên thiệt hại nặng nề về người, hoa màu, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Toàn tỉnh có 10 xã bị ngập nước hoàn toàn. Toàn bộ đê sông Bưởi thuộc các huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc, nhiều tuyến đê sông Mã thuộc các huyện Hà Trung, Hoằng Hóa, Nga Sơn bị tràn và xói lở. Hàng trăm ngôi nhà bị ngập, hư hỏng⁽¹⁾....

Chiều ngày 09 tháng 10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã vào Thanh Hóa kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt và ổn định đời sống nhân dân vùng bị ngập...

⁽¹⁾ Tính đến chiều ngày 09 tháng 10, toàn tỉnh có 6 người chết, 3 người mất tích, thiệt hại khoảng 475 tỷ đồng.

Ngày 10 tháng 10 năm 2007

ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT THANH HÓA LẦN THỨ VII

Ngày 10 tháng 10 năm 2007, Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2007 - 2012. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nhà thơ Bằng Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam; Lê Ngọc Hân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong những năm đầu thế kỷ XXI, Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa đã có bước phát triển mới theo chiều hướng tích cực. Đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng đông đảo, đề tài sáng tác được mở rộng, trong đó đề tài lịch sử và công cuộc đổi mới ngày càng được coi trọng.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, sáng tạo vì một nền Văn học - Nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, rõ nét sắc thái địa phương, Đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa lần thứ VII đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới toàn diện, tạo ra diện mạo mới mang tính thời đại, trong đó tập trung đổi mới tư duy và phương thức sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, đổi mới tổ chức cán bộ theo hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội, phấn đấu ngày càng có nhiều tác phẩm có giá trị, các hoạt động chuyên ngành đạt hiệu quả cao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2007 - 2012 gồm 15 người; nhạc sĩ Nguyễn Đồng Tâm được bầu làm Chủ tịch Hội.

THÁNG 11

Ngày 06 tháng 11 năm 2007

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY CHỈ ĐẠO BAN HÀNH CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 06 tháng 11 tháng 2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo Kết luận số 382-TB/TU về "*Chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su*". Nội dung chỉ đạo như sau:

1. Hỗ trợ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh theo hướng: Đối tượng được hưởng chính sách là các hộ gia đình, cá nhân có diện tích từ 01ha trở lên ký hợp đồng với Công ty Cao su Thanh Hóa để tham gia trồng, chăm sóc, khai thác, tiêu thụ sản phẩm cao su nằm trong vùng quy hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Mức hỗ trợ: 2 triệu đồng/ha khai hoang, trồng mới cao su; cứ 100 ha cao su trồng mới được hỗ trợ kinh phí khuyến nông mức bằng 80% hệ số lương 2,34 nhân với lương cơ bản do Nhà nước quy định hiện hành hàng năm; hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay ngân hàng để trồng cao su. Thời gian áp dụng: từ năm 2008 đến hết thời kỳ kiến thiết cơ bản vườn cao su.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thống nhất tại buổi làm việc ngày 30 tháng 8 năm 2007 với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Ngày 12 tháng 11 năm 2007

**MƯỜI HAI NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 59-CT/TW
CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA VII)
VỀ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI**

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sau 12 năm (1995 - 2007) thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 27 tháng 9 năm 1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về “*Chăm sóc người cao tuổi*”, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng:

1. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình, xã hội và có nhiều chủ trương, chính sách về người cao tuổi. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người cao tuổi, nhất là từ khi có Chỉ thị 59-CT/TW. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, các cấp ủy đảng đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, trong đó có lớp người cao tuổi. Thường xuyên quan tâm, chăm lo, củng cố tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi, hướng người cao tuổi tham gia các hoạt động bổ ích, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện hướng dẫn của Trung ương, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập Ban Đại diện Hội Người cao tuổi các cấp và Hội Người cao tuổi cơ sở. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh

Thanh Hóa gồm 9 đồng chí, do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm Trưởng ban kiêm nhiệm; có Phó ban Thường trực và cán bộ chuyên trách. Một số đồng chí lãnh đạo các ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thông tin, Y tế, Thể dục - Thể thao, Tài chính là thành viên. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp huyện là các thành phần tương tự như cấp tỉnh. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi ra đời đã làm tốt việc tổ chức, vận động, phát huy vai trò của người cao tuổi, đồng thời tập hợp những kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của người cao tuổi đối với Đảng, Nhà nước và địa phương.

2. Quán triệt Chỉ thị số 59-CT/TW, Chỉ thị số 117/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Pháp lệnh Người Cao tuổi, chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành chức năng cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, đối với người cao tuổi; tăng cường phối hợp với Hội Người cao tuổi trong triển khai các vấn đề liên quan đến người cao tuổi. Ngày 02 tháng 7 năm 2003, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2379-CV/UBND; ngày 01 tháng 12 năm 2003, có Công văn số 4636-CV/UBND, giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh triển khai xét và cấp chế độ phụ cấp và mua Bảo hiểm y tế cho các cụ từ 90 tuổi trở lên (chưa được hưởng chế độ của Nhà nước); toàn tỉnh đã xét và cấp chế độ cho 9.210 cụ. Trong các dịp lễ, tết, ngày truyền thống của Hội, cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp đã tổ chức các hoạt động đến thăm hỏi, tặng quà, tổ chức mừng thọ... cho người cao tuổi trên địa bàn.

THÁNG 12

Ngày 14 tháng 12 năm 2007

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2008

Ngày 14 tháng 12 năm 2008, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về “*Phương hướng, nhiệm vụ năm 2008*”.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá: Năm 2007, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, 16/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể đạt nhiều kết quả quan trọng:

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,5%; GDP bình quân đầu người đạt 519,5USD. Giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 17%; dịch vụ đạt 12,5%; nông, lâm, thủy sản giảm 0,2%. Tổng vốn huy động cho đầu tư phát triển đạt 10.800 tỷ đồng, tăng 40,2% so với năm 2006. Năm 2007 là năm đầu tiên hoàn thành vượt mức kế hoạch. Nguồn vốn đầu tư phát triển do tỉnh quản lý được phân bổ sớm và tập trung cho các dự án, các vùng kinh tế trọng điểm. Công tác vận động, xúc tiến đầu tư có chuyển biến tích cực. Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các hoạt động quảng bá và xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn được tăng cường. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.785 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 1.752,5 tỷ đồng, tăng 5,3%.

Hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến về chất theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa; các thành phần kinh tế tham gia xây dựng các công trình văn hóa - xã hội nhiều hơn, chất lượng phục vụ tốt hơn. Văn hóa thông tin, Phát thanh - Truyền hình cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhu cầu văn hóa và tinh thần của nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì.

Về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động của các ngành nội chính có nhiều tiến bộ. Các lực lượng vũ trang đã duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn, không để xảy ra bất ngờ. Thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “*Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020*”, chất lượng, hiệu quả hoạt động tố tụng được nâng lên. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh. Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực trọng điểm tiếp tục có chuyển biến tiến bộ.

Công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các cấp ủy đổi mới phương pháp lãnh đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao hơn.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch

cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh theo Nghị quyết 42-NQ/TW của Bộ Chính trị; cơ bản hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã xây dựng và thực hiện có kết quả chương trình kiểm tra, giám sát. *Công tác dân vận* bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chỉ đạo thành công đại hội nhiệm kỳ các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, hiệu lực chỉ đạo, điều hành được nâng lên. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, sát thực tế, đúng thẩm quyền; thể chế hóa nghị quyết của Đảng, của Hội đồng nhân dân thành các cơ chế, chính sách của địa phương. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có chuyển biến tích cực, đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước; thực hiện Quy chế dân chủ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2008 như sau:

Mục tiêu: Tập trung cải thiện mạnh mẽ, tạo sức hấp dẫn mới về môi trường đầu tư để huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhằm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, giải quyết có kết quả các vấn đề xã hội bức xúc, bảo vệ môi trường, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự

an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch - vững mạnh.

Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12% trở lên, GDP bình quân đầu người 578 USD. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP: nông, lâm, thủy sản là 26,4%; công nghiệp, xây dựng là 38,2%; dịch vụ là 35,4%; Giá trị tăng thêm khu vực nông - lâm - thủy sản là 3,8%; khu vực công nghiệp - xây dựng là 17%; khu vực dịch vụ là 12,6%; Sản lượng lương thực có hạt 1,5 triệu tấn trở lên. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 205 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 14.500 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tăng 3% so với dự toán Trung ương giao, giải quyết việc làm cho 50.000 lao động. Tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 33%; giảm hộ nghèo xuống còn 23%; giảm tỷ suất sinh 0,40%; số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế là 64%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng từ 1,5 - 2%; tỷ lệ độ che phủ rừng là 46%; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 87%. Phân đấu 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; hầu hết các thôn, bản đều có đảng viên.

Nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển nông, lâm, thủy sản theo hướng bền vững, tăng cường thực hiện các biện pháp thâm canh tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích; Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp gắn với nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm; Tạo bước đột phá trong phát triển dịch vụ theo hướng đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng; Tập trung huy động đa dạng các nguồn lực cho xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Duy trì vững chắc kết quả phổ cập tiểu học và trung học cơ sở, lựa chọn các địa phương có điều kiện để thực hiện thí điểm phổ cập trung học phổ thông. Nâng cao chất lượng giáo dục,

nhất là ở khu vực miền núi; Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; Xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngày 28 tháng 12 năm 2007

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
ĐÓN NHẬN DANH HIỆU
ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI**

Ngày 28 tháng 12 năm 2007, tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Giấy chứng nhận GMP - WHO, GSP, LGP và Kỷ niệm 5 năm Cổ phần hóa doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Tiến sĩ Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tới dự.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa đã tổ chức cắt băng khánh thành 3 xưởng sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.